

# TP Cần Thơ

## Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ hai, 18/05/2015

### Bài 2: Đảng viên đi trước...

**Trong hàng ngàn mô hình, phần việc các tập thể, cá nhân trong thành phố đăng ký "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác hàng năm, có nhiều mô hình, phần việc đem lại nhiều lợi ích cho người dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt ở khu dân cư, được nhân dân địa phương ghi nhận. Trong đó, có nhiều tổ chức đảng, đảng viên đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu của mình trong "làm theo" gương Bác...**

### Vì nhân dân phục vụ

Chúng tôi đến nhà thông tin khu vực Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn đúng lúc Chi hội Người cao tuổi khu vực đang phát tiền trợ cấp hàng tháng cho các cụ cao tuổi. Ông Đặng Văn Hưng, Chi hội trưởng Người cao tuổi khu vực cho biết: "Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, công tác chăm lo cho người cao tuổi nói riêng, người dân nói chung được thực hiện tốt. Các cụ không chỉ là những hạt nhân nòng cốt trong các phong trào vận động từ thiện, công tác xã hội mà còn khuyến khích, động viên con cháu tích cực tham gia phong trào địa phương". Kể về sự đổi mới trên quê hương mình trong 5 năm trở lại đây, ông Đặng Văn Lâm (86 tuổi), người dân khu vực Thới Thạnh, phấn khởi cho biết: "Bây giờ, đi tới đâu cũng thấy đường sá khang trang, sạch, đẹp. Những con đường ổ gà, sình lầy, xuống cấp trước kia được thay thế bằng lộ bê-tông phẳng tấp, những cây cầu nhỏ hẹp, hư hỏng trước kia cũng được mở rộng, bắc mới... tạo điều kiện cho bà con, các cháu học sinh đi lại thuận tiện, dễ dàng".



Những công trình cầu, đường giao thông do Chi bộ khu vực Thới Thạnh, phường Thới An vận động xây dựng hoàn thành, góp phần thay đổi diện mạo địa phương.  
Ảnh: Q. LAM

Ông Trần Cao Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới An, quận Ô Môn cho biết: "Tập thể Chi bộ khu vực Thới Thạnh là một trong những tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết một lòng, lãnh đạo, vận động nhân dân thực hiện tốt các mặt công tác của địa phương. Từng cán bộ, đảng viên luôn gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân nên đề ra những chương trình, hoạt động sát hợp. Hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng đều hoàn thành sớm, đứng thứ hạng cao". Trong đó nổi bật là công tác vận động xã hội hóa xây dựng cầu, đường giao thông, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế gia đình... Từ đó đời sống người dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt các khu dân cư ngày càng đổi mới, khang trang. Chi bộ khu vực được Quận ủy Ô Môn công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền".

Ông Lê Văn Mau, Bí thư Chi bộ khu vực cho biết: "Năm 2012, thực hiện phong trào xây dựng lộ giao thông, chi bộ được Đảng ủy, UBND phường giao chỉ tiêu vận động xã hội hóa làm 500m lộ giao thông. Nhận được chỉ tiêu, Chi bộ và Ban nhân dân khu vực Thới Thạnh tổ chức quán triệt trong cán bộ, đảng viên, cán bộ các đoàn thể và tổ chức tuyên truyền vận động từng hộ dân tham gia. Kết quả, khu vực đã vận động bê - tông hóa 2.000m đường giao thông. Đến cuối năm 2014, khu vực đã hoàn thành việc bê-tông hóa suốt tuyến, với tổng chiều dài 3.200m và bắc được 12 cây cầu, với tổng số tiền trên 2,8 tỉ đồng và hơn 2.800 ngày công lao động...". Trong đó, nổi bật

là công trình mở rộng bờ kè và mang cá cầu Xẻo Chanh, tổng chi phí 120 triệu đồng, tạo điều kiện cho xe ô tô đi lại dễ dàng. Riêng tuyến đường cặp ven sông Hậu đi khu vực Thới Trinh dài 3.400m, tổng chi phí 1,2 tỉ đồng, trong đó được Nhà nước hỗ trợ 400 triệu đồng, khu vực Thới Trinh vận động 120 triệu, số còn lại do chi bộ khu vực Thới Thạnh vận động nhân dân đóng góp. Hiện tại, chi bộ khu vực Thới Thạnh đang vận động nhân dân thực hiện nâng cấp, mở rộng tuyến đường Xẻo Chanh- Rạch Bà Cóc dài hơn 1.000m. Theo ông Lê Văn Mau, muốn chủ trương, phong trào chung của địa phương đạt hiệu quả thì bản thân người đảng viên phải gương mẫu thực hiện trước, nói đi đôi với làm. Từ đó, người dân thấy được những việc làm hiệu quả, thiết thực sẽ đồng tình ủng hộ.

Cũng chính từ kinh nghiệm của bản thân trong việc làm vườn, không chế dịch bệnh, chuyên đổi cơ cấu cây trồng, trồng xen cam xoàn với cây nhãn, xây dựng mô hình nuôi cá tra, mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông Mau đã cùng với các đồng chí trong chi bộ khu vực tích cực vận động người dân địa phương chuyển đổi giống cây trồng. Đến nay, toàn khu vực có 2,5 ha diện tích trồng cam xoàn và 2 ha trồng cam sành đang phát triển tốt, một số vườn đang thu hoạch cho lợi nhuận cao; thường xuyên liên hệ với các công ty để hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con...

Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ và các đoàn thể khu vực duy trì thực hiện mô hình Hũ gạo tình thương, mỗi năm, vận động trên 4 tấn gạo hỗ trợ cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài khu vực. Song song đó, chi bộ chỉ đạo các đoàn thể trong khu vực giới thiệu hội viên vay vốn, tư vấn kinh nghiệm, cách làm ăn; tăng cường giúp đỡ những trường hợp khó khăn, ốm đau đột xuất... Theo ông Lê Văn Mau, Bí thư chi bộ, trước đây khu vực có 30 hộ nghèo nhưng đến nay giảm còn 10 hộ, trong đó chỉ có khoảng 4 hộ khó khăn cần địa phương hỗ trợ thường xuyên.

### **Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu**

Trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc là những đức tính đáng quý mà nhiều cán bộ, đảng viên, giáo viên thường khen ngợi khi nhắc đến thầy giáo Huỳnh Văn Tiếng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Hưng 2. Suốt 33 năm gắn bó với ngành giáo dục, ở cương vị nào, thầy Tiếng cũng luôn dồn bao tâm huyết vì sự nghiệp trồng người. Thầy Tiếng tâm sự, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng mà thầy suốt đời phải học hỏi, noi theo. Trong đó, thầy tâm đắc nhất là đức tính việc nước trước việc nhà, lo cái chung trước cái riêng tư của Người. Chính vì thế, ở vai trò nào, thầy Tiếng cũng nỗ lực vượt khó, bằng tất cả tinh thần trách nhiệm, khả năng của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thầy Huỳnh Văn Tiếng, cho biết thêm: "Nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp

sáng tạo, thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng xây dựng ý thức tự giác học tập và làm theo gương Bác ở mỗi cán bộ đảng viên, trong tập thể giáo viên, cả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn lẫn trong các mối quan hệ ứng xử hàng ngày. Bên cạnh tổ chức cho đảng viên, giáo viên đăng ký nội dung cụ thể "làm theo" gương Bác theo chủ đề từng năm, Chi bộ cũng tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị viết nhật ký và định kỳ báo cáo trước tập thể, trao đổi và đóng góp xây dựng lẫn nhau, tạo thành nền nếp trong học tập và làm theo gương Bác". Đặc biệt, chi bộ luôn đặt ra yêu cầu đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học.



Thầy Tiêng (bên trái) hướng dẫn, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với giáo viên trường. Ảnh: T. KHOA

Dưới sự lãnh đạo của thầy cùng với Ban giám hiệu, tập thể chi bộ, cộng với sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể giáo viên nhà trường, phong trào dạy tốt học tốt của trường ngày càng khởi sắc, chất lượng dạy và học ngày càng nâng lên rõ rệt. Hiện tại, 100% giáo viên Trường Tiểu học Thuận Hưng 2 đều có trình độ đạt chuẩn và vượt chuẩn, trong đó 7 người có trình độ đại học, 13 giáo viên có trình độ cao đẳng. Từ năm học 2013-2014 trở về trước, hơn 90% học sinh trường đạt khá, giỏi, trong đó 75% đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô Huỳnh Hồng Hoa, giáo viên Trường Tiểu học Thuận Hưng 2, bộc bạch: "Thầy Tiêng rất hòa đồng, gần gũi với tập thể giáo viên. Thầy Tiêng luôn động viên và hỗ trợ rất nhiều cho các giáo viên trẻ, từ hướng dẫn soạn

giáo án, đến việc trình bày bài giảng... Bên cạnh đó, được sự đồng viên, tạo điều kiện của thầy Tiếng và Ban Giám hiệu, nhiều giáo viên của trường đã học lấy bằng cao đẳng rồi đại học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ".

Với nhiều thế hệ học sinh, thầy Tiếng luôn là người thầy đức độ, giàu lòng nhân ái, hết lòng thương yêu học sinh. Thầy luôn chú trọng tạo điều kiện, giúp đỡ các em học sinh nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn bằng nhiều việc làm thiết thực. Thầy Tiếng chia sẻ: "Học trò ở quê nhiều em hoàn cảnh rất khó khăn, cha mẹ đi làm thuê làm mướn để mưu sinh từng ngày. Để giúp phụ huynh giảm một phần khó khăn, trường đã vận động tập thể cán bộ, giáo viên đóng góp mua thẻ bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho 54 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội Khuyến học trường cũng hỗ trợ học bổng hàng tháng cho 5 học sinh, vượt khó học tốt". Thầy Tiếng còn được nhiều người dân địa phương kính trọng, quý mến bởi tấm lòng nhân ái, thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Thấy nhiều trường hợp không may bị tai nạn hay ốm đau đột xuất thiếu phương tiện vận chuyển, thầy Tiếng đã vận động tập thể giáo viên, bà con, mạnh thường quân đóng góp tiền mua chiếc xe từ thiện chuyển viện cấp cứu. Thầy Tiếng nhớ lại: "Số tiền đóng góp của bà con và mạnh thường quân lúc đó chỉ khoảng vài chục triệu nên chỉ mua được chiếc xe cũ. Nhờ chiếc xe này, nhiều trường hợp tai nạn, bệnh bất ngờ được chuyển viện kịp thời. Sau này, bà con có điều kiện sống tốt hơn nên đóng góp mua thêm nhiều xe chuyển viện mới. Hiện nay, thầy Tiếng và tập thể giáo viên trường vẫn đều đặn đóng góp tiền xăng gần 300 ngàn đồng/tháng để ủng hộ hoạt động của xe chuyển viện từ thiện của phường.

Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và cộng đồng, thầy Huỳnh Văn Tiếng đã được tặng Huy hiệu Bác Hồ năm 2009, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2014. Thầy vinh dự là một trong 83 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 (giai đoạn 2011-2015), được Thành ủy, UBND thành phố tuyên dương vào dịp 19-5 năm nay.

## QUỲNH LAM - TÂM KHOA

### **Bài 3: Tận tụy với công việc**